

# ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua 2 năm thực hiện, đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2021; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên, quân chúng.



Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia tết trồng cây.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một nội dung chính trong sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng. Hàng quý, thông qua các tài liệu hồi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin công tác tuyên giáo, Báo Thái Bình, Báo Quân khu 3, Tạp chí Xây dựng Đảng... các chỉ bộ, đảng bộ đã lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị để phổ biến giới thiệu, trao đổi, mạn đàm, liên hệ học tập và làm theo Bác. Đến nay, việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng; đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và trong điều động, bổ nhiệm, xét nâng lương, thăng quan hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Thượng tá Bùi Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Trong năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng tại các đơn vị tổ chức tối thiểu 1 buổi tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ

Hồ trong thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh vận dụng linh hoạt nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn, kết hợp với văn hóa, văn nghệ hồi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông tin công tác tuyên giáo, Báo Thái Bình, Báo Quân khu 3, Tạp chí Xây dựng Đảng... các chỉ bộ, đảng bộ đã lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị để phổ biến giới thiệu, trao đổi, mạn đàm, liên hệ học tập và làm theo Bác. Đến nay, việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng; đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và trong điều động, bổ nhiệm, xét nâng lương, thăng quan hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Thực tế trong những năm trước, việc triển khai học tập và làm theo Bác ở một số chỉ bộ, đảng bộ chưa mang lại hiệu quả cao; nội dung, biện pháp tiến hành còn đơn giản, thiếu chiều sâu, chủ yếu mới dừng lại ở việc học tập, việc làm theo chưa cụ thể; có đơn vị còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch làm theo, việc đăng ký còn có biểu hiện hình thức; công tác giáo dục, tuyên truyền còn đơn điệu... Để khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung trước hết vào việc xây dựng chủ trương, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 với các tiêu chí, biện pháp bảo đảm tính khả thi, gắn với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vũ Thư giúp dân lợp lại mái nhà trong khắc phục hậu quả bão.

Chỉ Minh phù hợp với từng đối tượng, làm cơ sở cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, "tự soi", "tự sửa". Trên cơ sở tiêu chí chung của Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và từng đảng viên, đoàn viên, hội viên đảng bộ, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, chức trách nhiệm vụ, theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, để đánh giá. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn tiếp tục duy trì thường xuyên việc tổ chức đối thoại, giải quyết các vấn đề của cán bộ, đảng viên quan tâm. Cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đã vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp để nâng bắt tâm tu, nguyện vọng, điển hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quán chúng thông qua các buổi giao ban... Những ý kiến

của cán bộ, chiến sĩ được Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp nghiêm túc lắng nghe và giải đáp thỏa đáng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao. Thông qua các buổi đối thoại, Bộ CHQS tỉnh và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tinh hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phong cách, tác phong công tác, ý thức học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có chuyển biến rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng,

tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy cao tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; có tinh thần yêu đồng chí, đồng đội. Phương pháp, tác phong làm việc có sự đổi mới, hướng về cơ sở; nội bộ đoàn kết, thống nhất; giải quyết các mối quan hệ hài hòa, dân chủ, cởi mở, gần gũi và thân thiện. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng được đề cao; nền nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Tỷ lệ cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chỉ bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm sau cao hơn năm trước; công tác phát triển đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, trong đó có 20% xuất sắc. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng lên; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều tiến bộ vượt bậc, ngày càng vững chắc; không còn vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Các mặt công tác khác, như: tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn vũ khí, trang bị tốt bền, an toàn tiết kiệm; chính sách hậu phương quân đội, tham gia xóa đói giảm nghèo; làm nghĩa vụ quốc tế... đều có sự chuyển biến rõ nét. Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: mô hình "Lực lượng vũ trang tình nguyện hành vi chương trình cấp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó"; "Hũ gạo tiết kiệm" và thu gom giấy vụn đóng góp nổi bật từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào thứ bảy hàng tuần của Ban CHQS huyện Tiên Hải; "Lực lượng vũ trang tình nguyện tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" của Ban CHQS huyện Đông Hưng...

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương...

CAO THU HANH (Bộ CHQS tỉnh)

# Tâm đức của vợ chồng nhà giáo Phạm Ngọc Khải

Trên quốc lộ 10, đoạn đường thuộc địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, ngày đêm nhộn nhịp người và xe qua lại. Phía Bắc quốc lộ 10 là tòa nhà 5 tầng khang trang, sạch đẹp. Đây là trung tâm dưỡng lão An Thái, một công trình bảo trợ xã hội ngoài công lập, chuyên lo việc chăm sóc người già. Giám đốc trung tâm là nhà giáo Phạm Quỳnh Vân.

Bà Phạm Quỳnh Vân là người con của dòng họ Phạm Tiên Hưng, làng Phú Lễ, xã Tự Tân. Một dòng họ nổi tiếng về hiếu học và giàu truyền thống cách mạng, yêu nước, thương dân. Được song thân nuôi ăn học và theo gót các bậc tiền nhân, bà Vân trở thành giáo viên, dạy học ở thành phố Thái Bình từ khi tốt nghiệp đến lúc nghỉ hưu. Chồng bà Vân là nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Khải, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, quê xã Bách Thuận (Vũ Thư). Vợ chồng nhà giáo nhân dân Phạm Ngọc Khải đều rất có tâm, có đức với sức khỏe và đời sống con người, nhất là người cao tuổi.

Với cái tâm, cái đức "thương người như thể thương thân" và truyền thống cao đẹp của dòng họ, gia đình và quê hương, bà Vân bàn với chồng đứng ra thành lập trung tâm dưỡng lão An Thái. Có trung tâm dưỡng lão An Thái nên lớp người cao tuổi, kể cả những người chưa được hưởng trợ cấp đã có thêm điều kiện sử dụng hiệu quả khoản tiền trợ cấp của nhà nước và khoản tiền của con cháu đóng góp nuôi nấng các bậc sinh thành. Trung tâm dưỡng lão An Thái rộng gần 1.000m<sup>2</sup>. Giám đốc trung tâm Phạm Quỳnh Vân đang chỉ đạo triển khai tiểu dự án xây dựng vườn hoa, ao cá, sân chơi, mở thêm đường đi bộ tầng thấp. Một công trình đó sẽ giữa vùng nông thôn mới vừa được công nhận đạt chuẩn quốc

gia về xây dựng nông thôn mới. Nội thất khép kín gần như hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận 40 - 50 người có nhu cầu. Đến trung tâm dưỡng lão An Thái, thăm cảnh, thăm người và tôi được nghe những cụ già đang sống tại trung tâm kể cho nghe nhiều chuyện rất vui. Hơn một năm, kể từ khi khai trương đến nay, trung tâm dưỡng lão An Thái đã đón nhận 20 khách hàng. Một doanh nhân Nhật Bản vắng lại, một thầy thuốc đông y nổi tiếng, một bác sĩ nội khoa 10 năm liệt giường, vợ con phải thuê người chăm sóc, nuôi nấng tại gia, từ thành phố chuyển đến trung tâm dưỡng lão An Thái. Một nhà giáo, vợ liệt sĩ, hai công nhân đường sắt, điện nước; một công nhân nông nghiệp... Cũng có vài bà vợ lão nông trí thức, kinh tế khá giả, con cháu bận đi làm ở nơi xa, gửi tiền về nhờ trung tâm chăm sóc. Một cụ chiến binh nhiệm chất độc da cam/Đioxin, sống độc thân, hai ba chục năm nằm liệt giường đến hưởng trợ cấp đã có thêm điều kiện sử dụng hiệu quả khoản tiền trợ cấp của nhà nước và khoản tiền của con cháu đóng góp nuôi nấng các bậc sinh thành. Trung tâm dưỡng lão An Thái rộng gần 1.000m<sup>2</sup>. Giám đốc trung tâm Phạm Quỳnh Vân đang chỉ đạo triển khai tiểu dự án xây dựng vườn hoa, ao cá, sân chơi, mở thêm đường đi bộ tầng thấp. Một công trình đó sẽ giữa vùng nông thôn mới vừa được công nhận đạt chuẩn quốc

ứng phó, biết thay đổi món ăn hợp khẩu vị từng người, biết "thi" người lớn như đồ trẻ lên ba ăn, ngủ. Điều dưỡng viên coi các cụ như ông, bà, cha, mẹ mình, tận tình bón cháo, dứt cơm, nâng giấc, thay bím, xoa bóp, thuốc thang, không nề hà việc khó. Cái tâm, cái đức của vợ chồng nhà giáo Phạm Ngọc Khải được thể hiện trong từng lời nói, từng cử chỉ của tất cả nhân viên, điều dưỡng viên.

Hầu như tất cả những người vào trung tâm đều có chuyển biến tích cực về sức khỏe, về đời sống tinh thần và vật chất. Ông Tân ở Tiên Hải, 6 tháng tăng được 6kg; bà giáo Hoài 60 tuổi, thường xuyên được bấm huyết, đã giảm nhiều bệnh tật, hạ đường huyết rõ rệt. Một cụ già trên 90 tuổi, vừa ăn uống điều độ, vừa bấm huyết và thể dục thường xuyên, hạ đường huyết từ 9,8 xuống còn 6,1. Người đăng ký ở lâu dài với trung tâm chiếm hơn 2/3 số người đến trung tâm. Nhiều người tình nguyện sống ở trung tâm đến khi nhắm mắt xuôi tay, về với thế giới người hiền.

Khởi nghiệp dưỡng lão khu vực tư nhân không dễ dàng ở một tỉnh. Phải là người có tâm, có đức, có nhiệt huyết, vì sự nghiệp cao cả thiêng liêng như vợ chồng nhà giáo Phạm Ngọc Khải và Phạm Quỳnh Vân, bên cạnh họ có cả một đội ngũ chuyên nghiệp, có tầm nhìn xa, có tư duy nhân văn mới làm được những việc trên.

CAO BÁ KHOÁT (Tự Tân, Vũ Thư)



Các điều dưỡng viên chăm sóc cho các cụ.

# QUỲNH PHỤ Hiệu quả trong điều trị Methadone

Được triển khai tại huyện Quỳnh Phụ từ tháng 8/2014, đến nay, chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh việc giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng sử dụng ma túy, việc điều trị Methadone đã góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Đã hơn 4 năm qua, sáng nào, anh Đ.V.T (thị trấn Quỳnh Côi) cũng có mặt tại cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ để uống thuốc nhằm cắt cơn nghiện ma túy. Anh T. cho biết: Sau nhiều lần cai nghiện không thành công, nhờ được điều trị bằng Methadone theo đúng phác đồ của các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện, đến nay, bản thân anh không còn cảm giác thèm ma túy, sức khỏe đã được cải thiện hơn trước, anh đã tham gia

hòa nhập cộng đồng và lao động nuôi bản thân. Cũng như anh T, anh Đ.V.D (xã Quỳnh Hưng) cũng đều đặn đến uống Methadone hàng tuần. Anh D. chia sẻ: Thời gian đầu điều trị tôi cũng không tin tưởng phương pháp này sẽ giúp tôi từ bỏ ma túy. Nhờ nỗ lực của bản thân, sự động viên của gia đình, đặc biệt là sự tư vấn, giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của các bác sĩ tại cơ sở điều trị, đến nay, tôi đã cắt hẳn cảm giác thèm ma túy và yên tâm điều trị theo hướng dẫn.

Đó là hai trong nhiều tâm sự của những người từng một thời trót sa chân vào vòng cám dỗ của cái chết trắng nay đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại huyện Quỳnh Phụ. Thực hiện Nghị định số 96/2012 của Chính phủ, được sự chỉ đạo chặt chẽ của UBND tỉnh, Sở Y tế và các cấp, ngành liên quan, đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã mở 1 cơ sở điều trị Methadone tại thị trấn Quỳnh Côi và điểm uống Methadone tại

xã An Lễ. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chương trình điều trị Methadone tới cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp cùng ngành Công an rà soát, động viên, giúp đỡ các đối tượng lệ thuộc vào Hêrôin để họ sớm tham gia điều trị Methadone. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho những người nghiện ma túy tiếp cận và yên tâm điều trị, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức tiếp nhận, khám sức khỏe, xét

nhận sàng lọc. Xác định nhiều người đến điều trị còn mang tư tưởng mặc cảm, kỳ thị nên công tác tư vấn về tâm lý và sức khỏe để bệnh nhân có niềm tin vào cuộc sống được đặc biệt quan tâm. Bác sĩ Đỗ Công Diệu, cán bộ cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Với 10 cán bộ trực tiếp điều trị, môi trường làm việc phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, thực sự nếu không có sự nhiệt tình trong công việc và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thì chúng tôi khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại số đăng ký điều trị lũy tích tại cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ lên tới 511 bệnh nhân. Đến cuối tháng 10/2018, có 167 bệnh nhân đang điều trị, 100 bệnh nhân ổn định liều. Để chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đạt hiệu quả trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Cầu, Giám

đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ cho biết: Với những hiệu quả thiết thực giúp đỡ người nghiện và phần hồi tích cực từ cộng đồng, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tại các cơ sở, điểm cấp phát thuốc Methadone, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân tiếp cận và điều trị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và ý đức để các cán bộ, y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực

hiện tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay giúp đỡ các bệnh nhân điều trị Methadone.

TRINH CƯỜNG



Bệnh nhân đến uống thuốc tại cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ.